



## ภาวะการลงทุนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

บลจ. กรุงไทย

รายงานการประชุม FOMC Minutes ประจำวันที่ 30-31 ม.ค. รายละเอียดเป็นไปตามที่ตลาดคาดว่า เฟดส่งสัญญาณไม่เร่งรีบปรับลดอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากกรรมการเฟดส่วนใหญ่มีความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงหากปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วเกินไปเนื่องจากเงินเฟ้อยังสูง "กรรมการเฟดได้มีการหารือกันเกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายการเงิน และได้พิจารณาแล้วเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดอาจจะอยู่ที่ระดับสูงสุดแล้วสำหรับวงจรคุมเข้มนโยบายการเงินในรอบนี้ นอกจากนี้ กรรมการเฟดส่วนใหญ่มองว่า เป็นเรื่องเหมาะสมที่จะยังไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง จนกว่าจะมีความมั่นใจมากขึ้นว่าเงินเฟ้อปรับตัวลงสู่เป้าหมายของเฟดที่ระดับ 2% อย่างยั่งยืน" และยังระบุด้วยว่า "กรรมการเฟดมีความกังวลว่าเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้น บรรดากรรมการเฟดก็ยังสังเกตเห็นว่า ควรจะประเมินข้อมูลที่ได้รับในวันข้างหน้าอย่างระมัดระวังเพื่อชี้ชัดว่า เงินเฟ้อจะสามารถปรับตัวลงสู่ระดับ 2% ได้อย่างยั่งยืนหรือไม่ ซึ่งความกังวลด้านเงินเฟ้อดังกล่าว สอดคล้องกับดัชนี CPI แล PPI ภายหลังการประชุมของเฟดเดือน ม.ค. ที่ออกมาสูงกว่าคาด (จึงไม่ได้นำไปพิจารณาการตัดสินใจเชิงนโยบายในการประชุมครั้งที่ผ่านมา) อย่างไรก็ตาม เฟดส่งสัญญาณว่า ยังไม่มีแผนที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากเงินเฟ้อยังคงอยู่สูงกว่าเป้าหมายของเฟด จึงต้องรอให้สัญญาณการปรับลงของอัตราเงินเฟ้อชัดเจนกว่านี้เสียก่อน เจ้าหน้าที่เฟดต่างระบุว่า ด้วยข้อมูลเศรษฐกิจในปัจจุบันยังสะท้อนถึงแรงกดดันด้านราคาบางภาคส่วนที่ยังอยู่ในระดับสูง แม้ราคาสินค้าจะปรับลงแล้วบ้าง แต่ยังคงมีความกังวลต่อราคาในหมวดบริการ นอกจากนี้ตลาดแรงงานที่ยังตึงตัว การใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ยังแข็งแกร่งยัง ทำให้ยังไม่มีการระบุถึงช่วงเวลาในการลดดอกเบี้ยในตอนนี้ จนกว่าจะมั่นใจแล้วว่าเงินเฟ้อจะกลับไปสู่เป้าหมายได้อย่างยั่งยืน มุมมองตลาดต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุม FOMC เดือน มี.ค. ลดลงเหลือเพียง 4.0% และมองว่าจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงได้ในช่วงกลางปี (การประชุมเดือน มิ.ย. หรือ ก.ค.) แทน โดยสะท้อนความหวังทั้งปี 2024 ว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยอยู่ที่ 3-4 ครั้ง

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Final Headline CPI) ของยูโรโซนเดือน ม.ค. ชะลอตัวลงมาอยู่ที่ 2.8% YoY จาก 2.9% YoY ในเดือน ธ.ค. จากราคาอาหาร เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ราคาสินค้าหลัก (สินค้าอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่พลังงาน) และราคาพลังงานที่ชะลอตัว ขณะที่ราคาหมวดบริการที่มีน้ำหนักใหญ่ที่สุดของดัชนียังทรงตัวอยู่ในระดับสูง ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Final Core CPI) ซึ่งไม่รวมหมวดอาหารและพลังงาน ชะลอตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 6 ลงมาอยู่ในระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือน มี.ค. 2022 ที่ 3.3% YoY จาก 3.4% YoY ในเดือนก่อน อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจยูโรโซนในปี 2024 ยังมีความเสี่ยงจากนโยบายการเงินที่ยังอยู่ในระดับสูง และความขัดแย้งในทะเลแดงที่มีความยืดเยื้อจะเป็นปัจจัยผลักดันราคาและเงินเฟ้อของยูโรโซนให้เร่งตัวกลับมาได้

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline CPI) ของญี่ปุ่น เดือน ม.ค. ชะลอตัวลงมาอยู่ที่ 2.2% YoY จาก 2.6% YoY ในเดือน ธ.ค. เป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือน มี.ค. 2022 เนื่องจากราคาอาหารเพิ่มขึ้นน้อยที่สุดในรอบ 16 เดือน (5.7% เทียบกับ 6.7% ในเดือนธันวาคม) นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพ วัฒนธรรมและนันทนาการ การสื่อสาร และเบ็ดเตล็ดก็อ่อนแอลง ส่วนหมวดพลังงานก็ชะลอตัวลง (-11.9% เทียบกับ -13.2%) จากไฟฟ้าและก๊าซ (-15.3% เทียบกับ -13.8%) ในขณะที่ดัชนีราคาที่เร่งตัวขึ้นมาจากการขนส่งและการศึกษา ด้านอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core CPI) ชะลอตัวลงสู่ระดับเป้าหมายที่ 2.0% YoY จาก 2.3% ในเดือน ธ.ค. ต่ำสุดในรอบ 22 เดือน ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์ที่ 1.8% แต่อยู่ภายในเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลางญี่ปุ่น หลังจากทะลุระดับดังกล่าวเป็นเวลา 21 เดือน

ยอดส่งออกเดือน ม.ค. ของญี่ปุ่นพุ่งขึ้น 11.9% YoY (จาก 9.7% เดือน ธ.ค.) ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นติดต่อกันเดือนที่ 2 และเพิ่มขึ้นแข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่เดือน พ.ย. 2022 โดยได้แรงหนุนจากการจัดส่งรถยนต์ (37.1%) และชิ้นส่วนรถยนต์ (31.6%) พร้อมกับอุปกรณ์สำหรับการผลิตชิป เครื่องจักรเคมีคอน (27.5%) ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง รวมทั้งการส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าหลักที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง จากการส่งออกไปสหรัฐที่เพิ่มขึ้น 15.6%, ยุโรปเพิ่มขึ้น 13.8% และการส่งออกไปจีนฟื้นตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2 อยู่ที่ 29.2% (จาก 9.6% เดือน ธ.ค.) ขณะที่ยอดนำเข้าในเดือน ม.ค. หดตัวในอัตราที่เพิ่มขึ้นอยู่ที่ -9.6% YoY (จาก -6.9% เดือน ธ.ค.) จากการนำเข้าถ่านหินและก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ปรับตัวลงเป็นหลัก ส่งผลให้ญี่ปุ่นมียอดการค้าดุลการค้าที่ 1,758.311 ล้านเยนในเดือน ม.ค. (จาก 3,506.43 ล้านเยนในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน) ทั้งนี้ แม้การส่งออกที่ยังปรับเพิ่มขึ้นในเดือน ม.ค. ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกสำหรับญี่ปุ่น หลังจากที่เศรษฐกิจถดถอยในไตรมาส 4/2023 จากอุปสงค์ในประเทศที่ซบเซา แต่โดยปกติแล้วในเดือน ม.ค. จะมีความต้องการที่เพิ่มขึ้นก่อนช่วงวันหยุดตรุษจีนที่เข้ามาช่วยกระตุ้นการส่งออก ดังนั้นในระยะต่อไปจึงมีโอกาสที่การส่งออกจะชะลอลงได้ ประกอบกับแนวโน้มการส่งออกในอนาคตยังมีความไม่แน่นอนจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่อยู่ในทิศทางชะลอตัว



สถานการณ์ทะเลแดงยังไม่มีสัญญาณจะดีขึ้น เมื่อกลุ่มกบฏฮูตีมีการโจมตีเรือในทะเลแดงถึง 3 ลำในสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้แก่ เรือบรรทุกสินค้า รูปีมาร์ของอังกฤษ เรือซีแชมเปียน (Sea Champion) กับเนวิส ฟอรันา (Navis Fortuna) ของสหรัฐฯ นอกจากนี้ กลุ่มฮูตีกำลังพิจารณาปิดช่องแคบ باب เอลมันเดบโดยสิ้นเชิงภายในอีกไม่กี่วัน เพื่อกดดันให้อิสราเอลยุติสงครามในฉนวนกาซา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการค้าโลกและต้นทุนการขนส่งที่สูงขึ้น รวมถึงระยะเวลาที่นานขึ้น หากบริษัทขนส่งต้องเปลี่ยนเส้นทางเดินเรืออ้อมทวีปแอฟริกาผ่านแหลมกู๊ดโฮป ฝั่งของอิสราเอล ยังคงเปิดฉากการโจมตีเมือง ราฟาห์ทางตอนใต้ของฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางเสียงคัดค้านของนานาชาติ อย่งไรก็ตาม สหรัฐฯ ได้ส่งตัวแทนเยือนตะวันออกกลาง กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ เพื่อผลักดันการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราว และการปล่อยตัวประกันที่ถูกกลุ่มฮามาสควบคุมตัวในฉนวนกาซา โดยมีแหล่งข่าวรายงานว่า นายอิสมาอิล ฮานีเยห์ ผู้นำกลุ่มฮามาสเดินทางถึงกรุงไคโรเพื่อเจรจากับเจ้าหน้าที่อียิปต์วันอังคารที่ผ่านมาแล้ว นอกจากนี้ แหล่งข่าวระบุว่า นายเดวิด บานีเย ผู้นำฝ่ายการของหน่วยมอสсад ซึ่งเป็นหน่วยสืบราชการลับของอิสราเอล ได้เข้าร่วมการเจรจากับตัวแทนจากสหรัฐอเมริกาและอียิปต์ที่กรุงปารีสในวันนี้ เพื่อหารือเกี่ยวกับการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาส รวมทั้งการแลกเปลี่ยนตัวประกันของอิสราเอล โดยระบุว่า การเจรจาดังกล่าวมีแนวโน้มประสบความสำเร็จ

ธนาคารกลางจีน (PBOC) มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR) ประเภท 5 ปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยระยะยาว ลง 0.25% สู่ระดับ 3.95% (ตลาดคาดการณ์ที่ระดับ 4.20%) ซึ่งเป็นการปรับลดครั้งแรกในรอบ 8 เดือน หรือนับตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2023 ขณะเดียวกันคงอัตราดอกเบี้ย LPR ประเภท 1 ปี ที่ระดับ 3.45% (ตามคาดการณ์ของตลาด) ทั้งนี้ การปรับลดอัตราดอกเบี้ย LPR ประเภท 5 ปี จะช่วยลดภาระให้กับภาคครัวเรือนและจะช่วยกระตุ้นการซื้อบ้านในจีนให้ปรับตัวสูงขึ้นด้วย สะท้อนถึงความพยายามของรัฐบาลที่ต้องการดึงภาคอสังหาริมทรัพย์ไม่ให้ชะลอไปมากกว่าและเรียกคืนความเชื่อมั่นให้กับเศรษฐกิจกลับคืนมา

สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวันที่ 23 ก.พ. 24 ว่า ราคาบ้านใหม่เดือนม.ค.ปรับตัวลงปรับตัวลง 0.7% YoY เมื่อเทียบกับเดือน ธ.ค. ที่ลดลง 0.4% YoY เป็นการลดติดต่อกันเป็นเดือนที่ 7 ในส่วนของราคาบ้านใหม่เดือนม.ค.ปรับตัวลง 0.37% MoM หลังจากที่ลดลง 0.4% MoM ในเดือน ธ.ค. ทั้งนี้ แม้ว่ารัฐบาลจีนได้ใช้มาตรการต่าง ๆ รวมถึงการประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR) ประเภท 5 ปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จำนองเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (20 ก.พ.) เพื่อกระตุ้นความเชื่อมั่นในภาคอสังหาริมทรัพย์ แต่นักเศรษฐศาสตร์แสดงความกังวลว่ามาตรการดังกล่าวอาจไม่ได้สร้างผลกระทบได้มากนัก อย่งไรก็ตาม ปัญหาของภาคอสังหาริมทรัพย์เกิดจากการขาดความเชื่อมั่นโดยเฉพาะเมื่อหลาย ๆ โครงการไม่สามารถก่อสร้างได้แล้วเสร็จและส่งมอบให้ลูกค้าได้ การลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นอุปสงค์อาจอาจดำเนินการได้ไม่มีประสิทธิภาพมากนักตราบใดที่ความกังวลเรื่องการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จไม่ทุเลาลง

กระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยตัวเลขการลงทุนทางตรง (Foreign Direct investment : FDI) เข้าสู่จีนหดตัว -11.7% YoY ในเดือนม.ค. โดยลดลงสู่ระดับ 112.71 พันล้านหยวน อย่งไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวถือว่าเพิ่มขึ้น 20.4% MoM ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงยังคงขยายตัวได้ดีที่ระดับ 40.6% YoY ในเดือน ม.ค. ทั้งนี้ แม้ว่าภาพรวมของปี 2023 พบว่า FDI ของจีนยังคงขยายตัวในระดับ 33 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ถือว่าลดลงถึง 80% เมื่อเทียบกับปี 2022 เรายังมีมุมมองว่า FDI ของจีนน่าจะยังคงขยายตัวต่อไปได้จากการที่รัฐบาลพยายามสนับสนุนอุตสาหกรรมแบบใหม่ที่เน้นด้านเทคโนโลยี แต่ในอัตราที่ไม่สูงมากนักจากภาคอสังหาที่ยังไม่ฟื้นตัว ทั้งนี้ ความไม่แน่นอนทางด้านนโยบายและกฎเกณฑ์ของจีน รวมถึงความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างจีนและสหรัฐฯยังคงเป็นความเสี่ยงของภาพรวมการลงทุนของจีนเช่นเดียวกัน

กระทรวงพาณิชย์ประกาศตัวเลขส่งออก เดือนม.ค.67 มีมูลค่า 22,649 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 10% YoY (สูงกว่าคาดที่ 8.8% YoY) โดยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 และขยายตัวไปยังฮ่องกงมากที่สุดจากเครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า (36.3% ของการส่งออกไปยังฮ่องกง) ขณะที่การนำเข้า มีมูลค่า 25,407 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 2.6% YoY ส่งผลให้ในเดือนม.ค. ไทยขาดดุลการค้า 2,758 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สินค้าที่ส่งออกขยายตัวที่สุด คือ เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ โดยเติบโตถึง 106.27% YoY ในขณะที่นำเข้า เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำเพิ่มมากที่สุด 126.39% YoY โดยเฉพาะจากสวิตเซอร์แลนด์ที่นำเข้าสินค้าดังกล่าวเพิ่มขึ้น 878.38% YoY ทำให้ภาพรวมการนำเข้าของสวิตเซอร์แลนด์ในเดือนม.ค. 67 ขยายตัวโดยรวมถึง 362.08% การส่งออกกลุ่มสินค้าเกษตร ในเดือนม.ค. 67 ขยายตัว 14% ทั้งนี้ เรายังมีมุมมองว่าการส่งออกมีแนวโน้มที่จะขยายตัวได้ขึ้นตามสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวขึ้น ภาคการผลิตโลกก็มีแนวโน้มดีขึ้น สะท้อนผ่านดัชนีราคาผู้จัดการฝ่ายซื้อภาคอุตสาหกรรมผลิตของโลกปรับตัวดีขึ้น แต่การฟื้นตัวดังกล่าวอาจจะเป็นสัญญาณชั่วคราว เนื่องจากยังมีความเสี่ยงทางทะเลแดงและตะวันออกกลางที่ยังไม่ลดลง และอาจจะส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกตามลำดับ

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่าน X (ทวิตเตอร์) เมื่อคืนวันที่ 19 ก.พ. 66 เรียกร้อง กงง. เรียกประชุมเป็นการเร่งด่วนเพื่อพิจารณาการลดดอกเบี้ย หลังจากที่ สศช. ประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ โดย GDP ปี 2566 เติบโตเพียง 1.9%YoY ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่เติบโตประมาณ 3% ต่อปี โดยนายกเศรษฐามองว่าตัวเลขดังกล่าวสะท้อนถึงภาวะวิกฤต อย่งไรก็ตาม ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนต์



ได้ออกมาแสดงความเห็นต่อหนังสือพิมพ์นิกเกอิว่า การปรับลดอัตราดอกเบี้ยไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างและวัฏจักรในระบบเศรษฐกิจของไทย รวมถึงความกังวลด้านความเสี่ยงด้านเสถียรภาพด้านการเงิน จึงมองว่ายังไม่มีความจำเป็นที่จะลดดอกเบี้ยและไม่มีความจำเป็นที่จะจัดประชุมพิเศษ อย่างไรก็ตาม เรามีมุมมองว่า กนง. จะยังคงอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากการลดลงของ GDP มีปัจจัยหลักในปีที่ผ่านมาที่มีปัจจัยหลักมาจากการใช้จ่ายภาครัฐที่ลดลง ดังนั้น หากรัฐบาลมีการใช้จ่ายและลงทุนเพิ่มขึ้น น่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจไทยในปีนี้ได้ ประกอบกับความกดดันด้านส่วนต่างระหว่างดอกเบี้ยในประเทศและต่างประเทศ ทำให้ กนง. มีแนวโน้มที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ เนื่องจากพุงไม่ให้เงินไหลออกจากการที่ดอกเบี้ยไทยอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ

ทั้งนี้ นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่มองว่า กนง. น่าจะยังไม่มีการนัดประชุมครั้งพิเศษ เนื่องจากยังไม่มีตัวเลขที่บ่งบอกชัดเจนว่าเศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ำคาดมาก ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการใช้มาตรการในการลดดอกเบี้ย ใช้เวลาส่งผ่านไปยังเศรษฐกิจและควรทำอย่างต่อเนื่อง ถึงจะเห็นผลถึงแม้ว่าบางท่านมีมุมมองว่า กนง. มีโอกาสที่จะปรับลดดอกเบี้ยในอนาคต แต่ไม่ได้อยู่ในสภาวะที่ต้องประชุมด่วน ยังสามารถพิจารณาตัวเลขทางเศรษฐกิจในระยะต่อไปได้ ในขณะที่ นายอนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า แม้ว่าจะเสนอว่าควรพิจารณามาตรการทางการเงิน ซึ่งอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องดอกเบี้ย แต่ไม่มีความเห็นเกี่ยวกับการเรียกประชุมนัดพิเศษ โดยมองว่าขึ้นอยู่กับ กนง. เป็นผู้พิจารณา

ที่มา: KTAM Research

### ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหุ้นไทย

(+/-) ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ

**US:** New Home Sales (26 Feb), CCI (Conf. Board)& Durable Goods Orders (27 Feb), GDP (28 Feb), PCE & Initial Jobless Claims & Personal Income & Personal Spending & Pending Home Sales & PCE (29 Feb), Mfg PMI (ISM) (1 Mar)

**EU:** CCI & CPI & Unemployment Rate (1 Mar)

**UK:** -

**CH:** FDI (23-28 Feb), Mfg & Non-Mfg PMI & Caixin Mfg PMI (1 Mar)

**JP :** CPI (27 Feb), Industrial Production (29 Feb), Jobless Rate (1 Mar)

**TH :** Current Account & Mfg Index (29 Feb), Mfg PMI (1 Mar), 4Q23 Earnings Report

ที่มา: KCS Weekly Strategy



ThaiBMA CORNER

**"ผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวลดลง"**

ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย	สัปดาห์นี้ (19 - 23 ก.พ. 67)	สัปดาห์ก่อนหน้า (12 - 16 ก.พ. 67)	เปลี่ยนแปลง (%)		สะสมตั้งแต่ต้นปี (1 ม.ค. - 23 ก.พ. 67)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท)	383,454.66	320,787.53	↑	19.54%	2,800,377.37
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท)	76,690.93	64,157.51	↑	19.54%	71,804.55
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index)	104.44	104.12	↑	0.31%	
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index)	106.69	106.63	↑	0.06%	

เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%								
ช่วงอายุของตราสารหนี้	1 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	15 ปี	30 ปี
สัปดาห์นี้ (23 ก.พ. 67)	2.17	2.25	2.24	2.15	2.25	2.56	2.83	3.3
สัปดาห์ก่อนหน้า (16 ก.พ. 67)	2.17	2.26	2.26	2.17	2.29	2.58	2.87	3.34
เปลี่ยนแปลง (basis point)	→ 0	↓ -1	↓ -2	↓ -2	↓ -4	↓ -2	↓ -4	↓ -4

**ภาวะตลาดตราสารหนี้ (19 - 23 กุมภาพันธ์ 2567)**

ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ในสัปดาห์นี้ (5 วันทำการ) มีมูลค่ารวม 383,455 ล้านบาทหรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 76,691 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 20% ทั้งนี้ เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 45% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 173,806 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 146,967 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 23,049 ล้านบาท หรือคิดเป็น 38% และ 6% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้นตามลำดับ

สำหรับพันธบัตรรัฐบาลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด 3 อันดับแรก คือ รุ่น ESGLB376A (อายุ 13.3 ปี) LB293A (อายุ 5.1 ปี) และ LB273A (อายุ 3.1 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 39,731 ล้านบาท 21,920 ล้านบาท และ 20,290 ล้านบาท ตามลำดับ

ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชนที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV26NA (AA(th)) มูลค่าการซื้อขาย 3,756 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ไทโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT24NA (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 1,064 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) รุ่น SCB246A (AA+(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 925 ล้านบาท

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงประมาณ 2-4 bps. ด้านปัจจัยในประเทศ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4/66 ขยายตัวได้ 1.7% จากการส่งออกสินค้าและบริการเร่งขึ้น การอุปโภคบริโภคของครัวเรือนยังขยายตัว ส่งผลให้ในภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2566 ขยายตัวได้เพียง 1.9% ซึ่งต่ำกว่าที่สภาพัฒน์เคยประมาณการไว้ก่อนหน้านี้ (เดือนพ.ย.66) ที่จะขยายตัวได้ 2.5% ด้านปัจจัยต่างประเทศ เอสแอนด์พี โกลบอล รายงานดัชนี



ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิต และภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐฯ ประจำเดือนก.พ.ปรับตัวลงสู่ระดับ 51.4 จากระดับ 52.0 ในเดือนม.ค. จากการเพิ่มขึ้นของคำสั่งซื้อใหม่ แม้ว่าการจ้างงานชะลอตัวลง ขณะที่ภาคธุรกิจลดความเชื่อมั่นในช่วง 12 เดือนข้างหน้า

สัปดาห์ที่ผ่านมา (19 - 23 กุมภาพันธ์ 2567) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 4,753 ล้านบาท โดย เป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 999 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 3,756 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 2 ล้านบาท  
ที่มา: ThaiBMA